

กสิกรไทยจับมือสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อมไทยจัดสัมมนาออนไลน์ ส่งมอบ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีครอบคลุมทั่วประเทศ

กสิกรไทย จับมือสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จัดโครงการ SME Webinar สัมมนาออนไลน์ฟรี ผ่านเว็บไซต์ให้ความรู้เอสเอ็มอีของไทยตลอดทั้งปีกับ 10 หัวข้อจาก 10 วิทยากรชื่อดัง พร้อมแชทถามตอบสดทุกข้อสงสัยได้ทันที เริ่ม 19 มีนาคมนี้ คาดจะมีผู้สนใจเข้าชมประมาณ 2,000 รายต่อครั้ง

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (TASME) จัดโครงการ SME Webinar ซึ่งเป็นโครงการสัมมนาออนไลน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ สำหรับเอสเอ็มอีหรือผู้สนใจผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/smewebinar ด้วยหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ เช่น การทำตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล การทำโปรโมชั่น การบริหารบุคลากร การวางแผนภาษี การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ ฯลฯ ผ่านการสัมมนาที่สนุกสนาน และเข้าใจง่าย โดยผู้ประกอบการ จะได้รับเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพครบถ้วน และครอบคลุมประเด็นสำคัญในการทำธุรกิจ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือผู้สนใจ สามารถชมการถ่ายทอดงานสัมมนาผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/smewebinar โดยเริ่มครั้งแรกในวันพุธที่ 19 มีนาคมนี้ ในหัวข้อ “SME ยุคดิจิทัลค้าคล่องด้วยออนไลน์” โดยคุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร พิเศษในเวลา 18.00-19.00 น. และสามารถแชทสด ถาม ตอบกับวิทยากร คลายทุกข้อสงสัย ได้ตลอด 1 ชั่วโมงเต็ม และสามารถติดตามชมสัมมนาออนไลน์ ของโครงการ SME Webinar ตลอดปี 2557 ทั้งหมด 10 ครั้ง ในทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน พร้อมแชทสดถามตอบกับวิทยากรในช่วงเวลา 18.00 – 19.00 น.

นายพัชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้มอบองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านโครงการ SME Webinar โดยเป็นการถ่ายทอดงานสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 22 ครั้ง สำหรับในปีนี้ โครงการ SME Webinar สัมมนาออนไลน์ ยังคงให้ความรู้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างเข้มข้นเหมือนเช่นเดิม โดยปรับรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัย เน้นสนุก แต่เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระครบถ้วนกับ 10 หัวข้อสัมมนายอดฮิตจาก 10

วิทยาการชื่อดัง ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเอสเอ็มอี ซึ่งธนาคารเชื่อว่าความรู้และโอกาสทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะได้รับจากการสัมมนาออนไลน์ จะสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการได้ในอนาคต

ด้านนางแก้วแก้ว เผอิญโชค นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย หรือ TASME เปิดเผยว่า สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อมไทย มีหน้าที่เป็นองค์กรและศูนย์กลางที่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้มีความพร้อม และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน รวมถึงให้ความช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมการขายกิจการ การหาช่องทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริหาร จัดการองค์กร เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันทางธุรกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกต่อไป ซึ่งปัจจุบันสื่อดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลจะช่วยให้การเผยแพร่เป็นไปได้อย่างกว้างขวางไร้ข้อจำกัด และจะช่วยเอสเอ็มอีตอบโต้ภัยปัญหาต่างๆ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปปรับใช้และต่อยอดในเชิงธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป